

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ ทวีช่อง NBT	<b>โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังมอบสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2559 ว่า ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการกระจายแพทย์ที่ไม่สมดุลในเขตเมืองและเขตชนบท สธ. ศธ. และทบวงมหาวิทยาลัย จึงร่วมมือกันโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รองรับการผลิตแพทย์ของประเทศใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2570) โดยประสานงานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของรพ. 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ทำหน้าที่ผลิตแพทย์รองรับขยายการให้บริการทางด้านแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์	<b>โรคไขเลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินงานภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยของประชาชน โดยเฉพาะโรคไขเลือดออก ซึ่งการดำเนินงานของบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย เป็นต้นแบบในการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก โดยอสม.ทำงานร่วมกับประชาชนในการตัดวงจรแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติในการสำรวจลูกน้ำยุงลายจนเกิดเป็นนิสัย
กรมประชาสัมพันธ์	<b>พัฒนาการเด็กไทย</b> -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาการของเด็กไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางสติปัญญาและอารมณ์ หรือ IQ EQ โดยเฉพาะเด็กวัยต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยทองของชีวิต สมองจะพัฒนารวดเร็วที่สุด โดยพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบของเด็กมาจากการเลี้ยงดูในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะเด็กวัยนี้ให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้เด็กมีต้นทุนชีวิตสูง มี IQ และ EQ ดีพร้อมเข้าสู่วัยเรียน
มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	<b>สธ.หนุนวิจัยEFแก้ปัญหาเด็ก-สังคมไทย</b> -เสนอข่าว นพ.พิรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วิจัย "แบบประเมิน EF" ช่วยครู-ผู้ดูแลเด็กเล็กคัดกรองพัฒนาการเด็กด้าน "ควบคุมความคิด-อารมณ์-พฤติกรรม" ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาได้ ชง สธ.ใช้ร่วมแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย แก้ปัญหาเด็กไทยพัฒนาการไม่สมวัย ปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,785 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 1,576 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 27,400 แห่ง ทั้งนี้ ช่วง ต.ค.2559 คณะวิจัยร่วมกับ สวรส. ทำการพัฒนาคู่มือการใช้แบบประเมินและจัดอบรมวิธีการใช้แบบประเมินให้กับครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดโดยรอบกรุงเทพฯและปริมณฑลไปแล้ว จำนวน 150 คน ทั้งนี้ ปัจจุบัน สธ. ใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นแบบประเมินพัฒนาการทางด้านกาย ส่วนแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย (EF) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นการประเมินพัฒนาการทางความคิด ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้แบบประเมินทั้ง 2 ใช้งานไปด้วยกัน โดยไม่ทำให้การประเมินคัดกรองยุ่งยากหรือเป็นภาระกับผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป ซึ่งทาง สวรส. จะไปพัฒนาโจทย์การทำงานร่วมกับ สธ. ในระยะต่อไป
แนวหน้า	<b>ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์</b> -เสนอบทความว่า บุคลากรทางการแพทย์เป็นทำงานด้วยความเสียสละ ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง แต่มักพบเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 จัดโดย สพล. จึงมีเสวนาหัวข้อ "คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทำอย่างไรให้ยั่งยืน" โดยนายสิทธิชัย ใจสงบ ตัวแทนสมาคมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ไทย เห็นว่า ควรมีมาตรการดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและเยียวยาหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ โดยจัดทำระเบียบการจ่ายเงินชดเชย มีการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ควรผลักดันกฎหมายคุ้มครองสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม สร้างพ.ร.บ.ปุนบำเหน็จ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และจัดตั้งกองทุนดูแลอาสาสมัครมูลนิธิต่าง ๆ หากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ รวมถึงเพิ่มโทษสำหรับผู้ทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
ไทยรัฐ	<p><b>พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สธ. พม. และ สปสช. ได้ลงนามร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JAICA ระยะ 5 ปี ในการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุอย่างไว้รอยต่อเชิงวิชาการ ในระยะกึ่งเฉียบพลัน คือการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและกลับมารักษาต่อที่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูผู้ป่วยจากความเจ็บป่วย</p> <p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ความร่วมมือ 4 ฝ่ายครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน</p> <p>นายชินทาโร นากามูระ หัวหน้าทีมสำรวจการวางแผนรายละเอียด กล่าวว่า ไทยมีความโดดเด่นด้านกลไกของท้องถิ่นและระบบจิตอาสาในรูปแบบ อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อผนวกกับประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ทั้งไทยและญี่ปุ่นนำจุดเด่นไปปรับใช้กับบริบทของแต่ละประเทศได้</p>
เดลินิวส์	<p><b>รพ.สต.โนนผึ้ง นวดกจุดจุด-ละ-เลิกบุหรี่</b></p> <p>-เสนอสกุ๊ป นางราตรี คุปตมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนผึ้ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิด "คลินิกเลิกบุหรี่เคลื่อนที่" โดยออกให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนต่างๆ รวมทั้งจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพดีในชุมชน โดยเชิญผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ รวมทั้ง อสม. เข้าร่วมอบรมการนวดกจุดจุดสะท้อนเท้า เพื่อช่วย ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนต้องการเลิกบุหรี่สามารถทำได้ด้วยตนเอง</p>
http://www.fitandfadling.com/	<p><b>โฆษณาขายสเปรย์ลดการนอนกรน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดาราสาว ป๊อ ก ปิยะธิดา ให้ข้อมูลว่า มีเพื่อนเสนอวิธีแก้ปัญหานอนกรน โดยใช้สเปรย์ชนิดพิเศษ Good Nighter แค่หนึ่งหรือสองครั้งก่อนนอน ได้ชื่อมาให้สามีใช้ โดยสเปรย์มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดเปปเปอร์มินท์ ออยล์ สารสกัดเลมอน บาล์ม (สะระแหน่ฝรั่ง) สารสกัดจากเสจ กรดไฮยาลูรอน และวิตามินอี ฤทธิ์ของสเปรย์หลักๆ เป็นการคลายตัวของช่องคอ และบรรเทาการเกิดตะคริวของกล้ามเนื้อช่องคอ สามารถแก้ไขการหดตัวของช่องคอ จึงช่วยผู้ที่มีแนวโน้มจะนอนกรนได้ ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา และจำหน่ายอย่างถูกกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.goodniterasia.com">http://www.goodniterasia.com</a> ในราคาขวดละ 1,580 บาท</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch